



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (กลุ่มผู้ควบคุม) จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามลำดับที่ ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (กลุ่มผู้ควบคุม)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวผู้สอบ	คะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ
๑	นายธนากร ชมสวน	๐๐๒	๙๑.๒๖
๒	นางสาวสิริรัตน์ มะโนตา	๐๐๑	๗๕.๒๖

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่กรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัว เพื่อรับการแต่งตั้งไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนยังคงมีผลใช้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่ถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นั้นมีอายุครบ ๑ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วแต่กรณี

๒. ผู้ใดขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๒.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่สามารถมารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ ตามเวลาที่จะแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง จะดำเนินการขอรับความเห็นชอบจาก ก.อบต. จังหวัดแพร่ ในการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่สอบคัดเลือกได้ และหาก ก.อบต.จังหวัดแพร่ มีมติเห็นชอบแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานใน

/ตำแหน่งหน้าที่ต่อไป

ตำแหน่งหน้าที่ต่อไป อนึ่งหากผู้ที่สอบคัดเลือกได้ที่ ก.อบต.จังหวัดแพร่ มีมติเห็นชอบไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง จะดำเนินการเรียกผู้ที่สอบได้ในลำดับถัดไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายทอน ใจยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง